

สภาพัฒน์ ขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียงภาคใต้

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กำหนดจัดการเสวนา “ผู้นำแห่งความพอเพียงระดับภูมิภาค ครั้งที่ 3 : การขยายผลเครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง” ณ โรงแรมโดมอนด์ พลาซ่า อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2551 โดยมี **ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล** ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประธานเปิดการเสวนา พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เครือข่ายผู้นำแห่งความพอเพียง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยอย่างเข้มแข็ง”

การสัมมนาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำแห่งความพอเพียงในระดับพื้นที่ในการเติมเต็มความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาองค์กรและชุมชน ขยายเครือข่ายและจำนวนผู้นำแห่งความพอเพียงให้เป็นแกนหลักในการขยายผลสู่องค์กรและชุมชนอย่างสัมฤทธิ์ผลในระดับภูมิภาค โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย ผู้นำองค์กรและชุมชนที่ประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างสัมฤทธิ์ผล ผู้แทนจังหวัด สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบธุรกิจ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน รวมจำนวนประมาณ 120 คน

สำนักงานฯ ได้เชิญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ใช้อยู่ขณะนี้ สำนักงานฯ จึงได้เป็นแกนหลักจัดให้มีการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบว่าปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง คือ **ผู้นำองค์กรและชุมชนที่มีศักยภาพ** จะเป็นผู้มีส่วนในการขับเคลื่อนชุมชนให้สังคมไทยอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันได้ ตามแนวทางแผนพัฒนาฯ 10

ในส่วนของผลจากเวทีเสวนาที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมไทยว่า 1) **การเสริมสร้างผู้นำแห่งความพอเพียง** ผู้นำต้องเป็นแบบอย่างของความพอเพียง มีการสร้างคนเพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีประสิทธิภาพไปสร้างงานต่อ กำหนดเป้าหมายการทำงานเพื่อส่วนรวม 2) **การขับเคลื่อนระดับพื้นที่ / ประเทศ** ควรทำงานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายให้เอื้ออำนวยต่อกัน ภาครัฐควรมีบทบาททำงานพัฒนาในลักษณะที่ระเบิดจากข้างใน เข้ามาพัฒนาและแก้ไขปัญหอย่างจริงจัง การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด ควรมีการจัดระบบบริหารจัดการที่สอดคล้องระหว่างปัญหา/ความต้องการของชุมชน (Demand) กับศักยภาพในการตอบสนองของรัฐ (Supply) โดยผ่านกระบวนการจัดทำแผนและข้อเสนอของภาคประชาชน

3) **การเสริมสร้างองค์กรการเงินชุมชนที่เข้มแข็ง** ควรส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน สอดแทรกการทำบัญชีเข้าไปในหลักสูตร สนับสนุนเวทีการเงินของชุมชนให้เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสมาชิก รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรม การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การออมทรัพย์ การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด และการส่งเสริมคุณธรรม 4) **การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน** ต้องสร้างเอกลักษณ์ของสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาด มีมาตรฐาน มีการพัฒนาและดูแลสวัสดิการของบุคลากรในองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัย ลงทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างธุรกิจชุมชนและธุรกิจเอกชน 5) **การจัดการความรู้** ควรสนับสนุนการรวมกลุ่มเพื่อสร้างเวทีแห่งการเรียนรู้ และจัดการความรู้ โดยผสมผสานภูมิปัญญาพื้นบ้านกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าด้วยกัน

6) **คุณธรรมนำความพอเพียง** ต้องปลูกฝังความซื่อสัตย์ มีสติในการดำเนินชีวิต ประมาทตน ลด ละ เลิก อบายมุข และยึดถือศีลห้าเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 7) **การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา** ควรปลูกฝังเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นหลัก โดยสอดแทรกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา 8) **การขยายผลการประชาสัมพันธ์** ต้องสร้างสื่อที่ส่งเสริมคุณธรรม และมีสื่อที่แสดงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ความพอเพียงทั่วประเทศ 9) **การปรับใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับแนวทางการบริหารจัดการ** สนับสนุนให้แต่ละแห่งมีกระบวนการผลิตตามสภาพภูมิสังคมและศักยภาพของตน รวมทั้งพัฒนาตามลำดับขั้น โดยผลิตเพื่อสนองความต้องการภายในชุมชน ก่อนขยายการผลิตออกไปสู่ตลาดภายนอก

การเสวนาดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ ส่วนการเสวนาครั้งต่อไปกำหนดจัดขึ้นสำหรับภาคกลางในวันที่ 2 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมปรีนซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร

17 มิถุนายน 2551